

BỒI DƯỠNG KHÁT VỌNG CÔNG HIẾN CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC

Cần Thanh Sơn
Trường Sĩ quan Lục quân 1

Tóm tắt: Bài viết khẳng định vai trò của khát vọng cống hiến và sự cần thiết phải bồi dưỡng khát vọng đó trong thanh niên quân đội trong thời đại tiến bộ của đất nước. Trên cơ sở đánh giá tình hình hiện tại, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng tinh thần cống hiến trong thanh niên quân đội trong thời gian tới.

Từ khóa: Thanh niên quân đội, Khát vọng cống hiến, Thời đại mới

NURTURING THE ASPIRATION TO CONTRIBUTE AMONG YOUNG MILITARY PERSONNEL IN THE ERA OF NATIONAL RISE

Can Thanh Son
The Army officer College No1

Abstract: This article affirms the role of the aspiration to contribute and the necessity of nurturing this aspiration among young military personnel in the era of national advancement. Based on an assessment of the current situation, the author proposes several solutions to foster the spirit of contribution among young military personnel in the near future.

Keywords: Young military personnel, Aspiration to contribute, New era

Nhận bài: 02/12/2024

Phản biện: 27/12/2024

Duyệt đăng: 02/01/2025

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ với những cơ hội và thách thức mới, việc bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên Quân đội không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là yếu tố quyết định sự thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Quân đội - lực lượng xung kích của Quân đội Nhân dân Việt Nam - cần được định hướng, khơi dậy và phát huy tinh thần cống hiến để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Sự cần thiết bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân đội trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh. Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Là lực lượng xung kích trong thực hiện mọi nhiệm vụ, thanh niên quân đội đóng vai trò rất quan trọng trong hiện thực hoá mục tiêu trên của Đảng, muốn vậy, trước hết họ cần có khát vọng cống hiến.

Khát vọng cống hiến là động lực để thanh niên quân đội phát huy tinh thần yêu nước, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thanh niên quân đội không chỉ cần giỏi về chuyên môn, làm chủ vũ khí hiện đại mà

còn phải có lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ.

Khát vọng cống hiến giúp thanh niên quân đội vượt qua những khó khăn, thách thức trong môi trường quân ngũ. Với tính chất đặc thù của quân đội, đòi hỏi mỗi cá nhân phải rèn luyện ý chí, bản lĩnh kiên cường và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Khát vọng này không chỉ là động lực cá nhân mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tập thể.

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến là cơ sở để xây dựng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia. Đồng thời, thanh niên quân đội với khát vọng cống hiến sẽ trở thành tấm gương sáng, lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Thực trạng khát vọng cống hiến của thanh niên Quân đội hiện nay

Thanh niên Quân đội Việt Nam hiện nay được đánh giá là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo và giàu nhiệt huyết. Họ đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

Một là, một bộ phận thanh niên quân đội thiếu ý thức tự giác và nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của mình. Những quân nhân trẻ này chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ mà họ đang đảm nhận. Họ thiếu ý thức tự giác trong công việc, thường xuyên chờ đợi sự nhắc nhở hoặc giám sát

từ cấp trên. Thay vì chủ động trong học tập và rèn luyện, họ có xu hướng làm việc theo yêu cầu tối thiểu mà không có sự sáng tạo hay cải tiến. Điều này dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong công việc và ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi quân nhân. Hơn nữa, một số thanh niên còn coi việc phục vụ trong Quân đội là nghĩa vụ bắt buộc, chứ không phải là một sứ mệnh cao cả. Họ không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và cống hiến cho sự nghiệp chung.

Hai là, còn tâm lý ngại khó, ngại khổ, thiếu kiên trì trong rèn luyện và học tập ở một bộ phận quân nhân trẻ. Trong môi trường Quân đội, yêu cầu về thể lực, kỹ năng chiến đấu và kiến thức chuyên môn là rất cao. Tuy nhiên, không phải tất cả quân nhân đều sẵn sàng đối mặt với thử thách này. Một số thanh niên quân đội thiếu quyết tâm trong việc rèn luyện, học hỏi và cải thiện bản thân. Họ có tâm lý ngại khó, ngại khổ, chỉ làm việc khi có sự giám sát hoặc khi công việc dễ dàng. Khi đối mặt với những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực lớn, họ thường có xu hướng bỏ cuộc hoặc làm qua loa, không đạt được kết quả tốt nhất. Tình trạng này không chỉ làm giảm hiệu quả công tác mà còn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Ba là, thanh niên quân đội dễ bị tác động tiêu cực bởi ngoại cảnh, ảnh hưởng xấu tới khát vọng cống hiến. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của thanh niên, bao gồm cả thanh niên quân đội. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng mang đến những tác động tiêu cực, khi mà một bộ phận thanh niên dễ bị cuốn vào các thông tin sai lệch, các quan điểm tiêu cực hoặc lối sống hưởng thụ, thực dụng. Những thông tin này có thể làm giảm sút tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội, khiến họ trở nên thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Thậm chí, một số người còn bị ảnh hưởng bởi những quan điểm xuyên tạc về Quân đội, làm suy giảm lòng tin và ý chí chiến đấu.

Bên cạnh đó, môi trường xã hội bên ngoài cũng có những tác động không nhỏ đến tinh thần cống hiến của thanh niên quân đội. Áp lực từ gia đình, bạn bè, hay những kỳ vọng trong cuộc sống dân sự có thể khiến thanh niên cảm thấy phân vân, khó khăn trong việc cân bằng giữa nghĩa vụ quân sự và đời sống cá nhân. Nhiều người có thể cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng khi không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ gia đình hay xã hội. Điều này dẫn đến việc họ thiếu động lực và không phát huy hết khả năng của mình trong quân đội. Những thực trạng này đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là trong Quân đội,

cần có những giải pháp đồng bộ để khơi dậy và bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên.

2.3. Một số giải pháp bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân đội

2.3.1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

Giáo dục chính trị, tư tưởng là yếu tố nền tảng giúp thanh niên Quân đội nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Việc bồi dưỡng khát vọng cống hiến không thể thiếu công tác giáo dục chính trị, giúp thanh niên hiểu sâu sắc về truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc và giá trị của sự hy sinh vì Tổ quốc.

Các đơn vị cần tổ chức thường xuyên các buổi học tập, sinh hoạt chuyên đề về các tấm gương anh hùng liệt sĩ, những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước. Các hoạt động này không chỉ giúp thanh niên Quân đội hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn tạo động lực mạnh mẽ để họ cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng sống cho thanh niên, để họ nhận thức được rằng việc phục vụ trong Quân đội không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của công dân đối với đất nước.

Thông qua các buổi học, tọa đàm, và các chương trình giao lưu, thanh niên sẽ hiểu rằng khát vọng cống hiến không chỉ là động lực cá nhân mà còn là yếu tố quyết định đến sự phát triển chung của Quân đội và đất nước. Đây chính là cơ sở để họ phát huy tối đa khả năng, vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.3.2. Xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh

Môi trường văn hoá lành mạnh, kỷ luật, đoàn kết là yếu tố quan trọng giúp thanh niên quân đội phát huy hết khả năng và khát vọng cống hiến. Một môi trường như vậy không chỉ giúp thanh niên rèn luyện về thể lực, trí tuệ mà còn hình thành ý thức trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng.

Các đơn vị quân đội cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự tích cực, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Việc tạo ra một không gian giao lưu, chia sẻ giữa các đồng chí trong đơn vị sẽ giúp thanh niên cảm nhận được sự gắn kết, sự đồng lòng trong mọi hoạt động, từ huấn luyện đến sinh hoạt. Tinh thần đoàn kết và kỷ luật không chỉ là yếu tố giúp các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ mà còn là nền tảng để hình thành ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Đồng thời, các đơn vị cần tạo điều kiện để

thanh niên tham gia các hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa, thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao tinh thần tập thể mà còn tạo ra cơ hội để thanh niên thể hiện khả năng sáng tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo và khả năng làm việc nhóm. Những trải nghiệm này giúp thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị của sự cống hiến và trách nhiệm đối với cộng đồng, từ đó hình thành động lực để họ phấn đấu hoàn thiện bản thân và cống hiến cho đất nước.

2.3.3. Phát huy vai trò của cấp uỷ, người chỉ huy, nhất là cán bộ chính trị các cấp

Cấp uỷ, người chỉ huy, đặc biệt là cán bộ chính trị các cấp, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt và bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên quân đội. Họ không chỉ là người lãnh đạo trong công tác chuyên môn mà còn là những tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, ý chí vượt qua khó khăn và lòng yêu nước. Do đó, phát huy vai trò của cấp uỷ, người chỉ huy, đặc biệt là cán bộ chính trị, trong việc giáo dục, bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên là một giải pháp then chốt.

Cán bộ chính trị các cấp cần chủ động trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, từ đó giúp họ nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cán bộ chính trị cần làm gương trong mọi hoạt động, từ học tập, rèn luyện đến sinh hoạt đời thường, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc và ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Những tấm gương sáng về sự kiên trì, bền bỉ trong công việc, cũng như sự sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thanh niên, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự cống hiến.

Cán bộ chính trị, cùng với cấp uỷ và người chỉ huy, cần chú trọng xây dựng môi trường học tập và rèn luyện tích cực, khuyến khích thanh niên phát huy tối đa khả năng sáng tạo, năng lực chuyên môn. Đồng thời, cần giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng thanh niên, tạo cơ hội để họ thể hiện khả năng lãnh đạo, cải tiến công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị. Những lời động viên

kịp thời, sự quan tâm, khích lệ từ cấp uỷ và người chỉ huy sẽ giúp thanh niên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình và phát triển khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, cán bộ chính trị các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về các giá trị truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, về những tấm gương anh hùng liệt sĩ, những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam. Những bài học lịch sử này không chỉ giúp thanh niên quân đội nâng cao lòng yêu nước mà còn làm sâu sắc thêm khát vọng cống hiến của họ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2.2.4. Tăng cường gắn kết giữa thanh niên Quân đội và cộng đồng

Việc tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ Nhân dân, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, sẽ giúp thanh niên hiểu rõ hơn về giá trị của sự cống hiến và sự gắn bó mật thiết giữa Quân đội và Nhân dân. Các hoạt động dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các chương trình giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp thanh niên quân đội nâng cao ý thức trách nhiệm mà còn tạo ra cơ hội để họ thực sự hiểu được sự khó khăn của người dân, từ đó thấu hiểu và quý trọng hơn công việc của mình. Những trải nghiệm thực tế này sẽ làm sâu sắc thêm lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của họ.

Hơn nữa, việc gắn kết Quân đội với cộng đồng cũng góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc bảo vệ Tổ quốc. Khi thanh niên quân đội trực tiếp tham gia vào các hoạt động phục vụ Nhân dân, họ sẽ nhận thức được rằng sự cống hiến của mình không chỉ có ý nghĩa trong Quân đội mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

III. KẾT LUẬN

Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho thanh niên Quân đội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, chỉ huy mà còn là sự tự giác, ý thức của mỗi thanh niên Quân đội. Với khát vọng cống hiến cháy bỏng, thanh niên Quân đội sẽ trở thành lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội – 2021.

Quản uỷ Trung ương, Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới", Hà Nội - 2012.

Nguyễn Hồng Điệp, Hiện thực hóa khát vọng cống hiến của thanh niên quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Tạp chí Cộng sản điện tử, <https://www.tapchicongsan.org.vn/>

Trần Viết Năng, Thanh niên Quân đội tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hiện thực hóa khát vọng cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, <http://m.tapchiquptd.vn/>.